

Đáp lại câu hỏi đang được dư luận trong và ngoài nước theo dõi, cả 2 tướng Thiệu Kỳ đều quả quyết LÊN GIANG ĐÀM HỌNG ĐẠI BẮC VIỆT ĐƯỢC PHÉP VỀ LƯỞC

Năm thứ 4 ● Số 980 ● 8 Trang 5 Đồng ● THỨ SÁU 7-7-1967 (Ngày 30 Tháng 5 Đinh Mùi)

TÌNH HÌNH

Chuyến đi Việt Nam lần này của Mc Namara thật là vô cùng quan trọng
B.V. CÓ 10 SƯ ĐOÀN DỰ CHiến Ở VNCH
3 Sư đoàn ở khu P.C., Cao nguyên, Bắc Saigon
 Tướng Westy muốn tăng từ 100.000 đến 200.000 quân

S.AIGON, 4.7 (AP)—Hội Hoa Kỳ cũng giúp một số tướng hạp... Tướng Westy muốn tăng từ 100.000 đến 200.000 quân.

ĐỀ ỨNG CỦA TỔNG THỐNG
 không đem chiêu bài hòa bình ra dụ dân

S.AIGON, 5.7 (VTO)—Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, tuyên bố rằng ông rất mừng trước đề nghị của Tổng thống Mỹ... Tướng Kỳ tuyên bố ở lại chức.



...Rất sung sướng đang công tác

Quay lại cuốn phim trận chiến ác liệt kéo dài gần 4 ngày
NĂM NGAY ĐÀM HỌNG ĐẠI BẮC VIỆT
 vùng phi chiến đẫm máu nhất V.N.

S.AIGON 5.7 (AP)—Vùng phi chiến nay có trở nên vùng chiến đấu mới... Vùng phi chiến nay có trở nên vùng chiến đấu mới.

TT Mỹ điện đàm
 với G. Namara

12 ông nghị B.V.
 rút lui có trật tự

Phe Pháp Nga bị phe Anh Mỹ cho «đovan»
LIHQ BẮC BỒ ĐỀ NGHỊ ĐÒI ĐO THẢI
 rút vô điều kiện khỏi vùng đã chiếm

LHQ BẮC BỒ ĐỀ NGHỊ ĐÒI ĐO THẢI
 rút vô điều kiện khỏi vùng đã chiếm

Trước hềm họa bị Tàu công nam lược và diệt chủng
Hội nghị 9 nước Á-Âu
 8 2 chiều hướng khác biệt

VONG CẮC (Tin Tông hạp)
 Hội nghị 9 nước Á-Âu... Trước hềm họa bị Tàu công nam lược và diệt chủng.

1 Trung úy Sĩ Bắc Việt ra hàng
 Anh Lao cho biết

Đàn chúng B.V. đều sợ
 sự thống trị của Tau cộng

Nò nguyên - tử
 đề đạo kình

HOA THỊNH ĐƠN 5.7 (AP)
 Hoa thịnh đơn có tin... Nò nguyên - tử đề đạo kình.

SỰ CẢM THÙ TÀU CÔNG
 lan tràn khắp Miền Điện

NGƯỜI QUANG (UPI)
 Hoa thịnh đơn 4.7 các cuộc... SỰ CẢM THÙ TÀU CÔNG lan tràn khắp Miền Điện.

2 TT PHÁP, NGA ẮN TIẾC
 và đòi Mỹ rút khỏi V.N.

MAC TU KHOA 5.7 (Reuters)
 Các nhà ngoại giao... 2 TT PHÁP, NGA ẮN TIẾC và đòi Mỹ rút khỏi V.N.

XIN QUYỀN VI ĐỀ PHÒNG
 BÓN LÂM TIỀN

TIN QUẢNG (UPI)
 Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu... XIN QUYỀN VI ĐỀ PHÒNG BÓN LÂM TIỀN.

LIÊN DANH KHỔ BÒ THƯƠNG

* CÁC LIÊN DANH SẼ PHẢI TỰ ĐÀM THỌ MỘT SỐ LỖN CHI PHÍ * NỘP THÊM HỒ SƠ SAU 30-6, CỜ ĐƯỢC CỬ HỢP PHÁP KHÔNG ?

SÀI GÒN 5-7 (VTX). Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

Nếu các liên danh bị chặc thớt chi phí, tức là phải nộp thêm một số tiền nữa. Ông nói: "Số tiền này sẽ được tính vào chi phí vận hành của các liên danh. Nếu các liên danh không nộp thêm tiền, họ sẽ không được cử hợp pháp". Ông cũng nói: "Các liên danh phải nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6 để được cử hợp pháp".

MỸ CÁI CHO VN. 59 MAY ĐIỆN 136.000 KW. Cảnh sát Công lộ có thêm 30 tô đũa bắt những kẻ gậy tay nạc, đi đường. Cảnh sát Công lộ có thêm 30 tô đũa bắt những kẻ gậy tay nạc, đi đường. Cảnh sát Công lộ có thêm 30 tô đũa bắt những kẻ gậy tay nạc, đi đường.

SÀI GÒN (VN). - Trong phiên họp sáng nay ở 85 Đường Q.1, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu ra Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên. Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên gồm 12 thành viên, do ông Nguyễn Văn Lương làm Chủ tịch. Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên sẽ làm việc tại Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

LIÊN DANH ỨNG CỬ T.1, KHÔNG ĐƯỢC BỐ TỨC HỒ SƠ SAU 30-6-87. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

Đ.Đ. Giác Quang viên tịch. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

V.C. đặc nhập trại Thanh Xuân Phú Xã Hội ở Thủ Đức. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

LIÊN DANH "TRAU CÚ" ĐỒI NÊN DANH "CON TRAU" ĐỒI ĐÁU HIỆU. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

10 nhà sư đầu sòng ra trước Tòa Đặc Biệt. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

GIẾT 3 SINH VIÊN PHẬT TỬ BÀN TRƯNG THƯƠNG 1, BẮT 1. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

ĐĂNG LẠI MỘT BÀI ĐỀ BỊ KIỂM Duyệt. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

BỘ QUỐC PHÒNG CHƯA TÍNH ĐỀ VIỆC VIỆT KIỀU ỒI NGHIỆP. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

CẢNH SÁT LỘ TẬP TỰ BẮN PHẢI BÀN CHỮ KHỔ PHẢI BÀN CHỮ KHỔ. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

ĐỀ BỊ KIỂM Duyệt. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

CHƯƠNG TRÌNH BÔNG TRẦN TUÂN HẸY. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

TRÁI SẪN CHU TỰ VÀO QUÂN CẢ PHÉ. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

HỮU 30 HỒ SƠ TỰ SINH, ĐOẠT 4030 LỄ PHÍ. Ông Nguyễn Văn Lương, Đặc Ủy Hành Chánh kiêm Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Bộ Công Thương và Bộ Kế Hoạch Quốc gia, đã nói về những khó khăn của các liên danh ứng cử trong đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên. Ông nói: "Các liên danh ứng cử phải tự đàm thọ một số khoản chi phí. Nếu không nộp thêm hồ sơ sau ngày 30-6, họ sẽ không được cử hợp pháp".

